



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**Bangkok Post**

**Bangkok Post**  
**Circulation:** 70,000  
**Ad Rate:** 1,500

**Section:** Life/HAPPENING

**Date:** Wednesday 14 February 2018

**Volume:** - **No.:** -

**Col.Inch:** 15.37 **Ad Value:** 23,055

**Photo News:** SOCIAL SCENE: RUBBER BOOST

**Page:** 2 (Bottom Left)

**PRValue (x3):** 69,165

**Clip:** Full Color

## SOCIAL SCENE



**RUBBER BOOST:** Gen Chatchalem Chalernsukh, third left, chairman, Titus Suksaard, second left, governor of the Rubber Authority of Thailand, and Auttapol Rerkpiboon, third right, chief operating officer and acting senior executive vice-president of Downstream Petroleum Business, recently signed a Memorandum of Understanding on the 'Rubber Product Distribution Project', at PTT head office.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13444

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 14.30 Ad Value: 12,870

PRValue (x3): 38,610

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ขยายตลาดยาง



ขยายตลาดยาง : นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าหารือกับ Mr.Mitsuhiro Onosato, Executive Officer และผู้บริหารระดับสูงตลาดซื้อขายล่วงหน้า โตเกียว หรือ TOCOM เพื่อผลักดันการขยายการนำเข้ายางไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13444

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 46.23 Ad Value: 41,607

PRValue (x3): 124,821

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ต้นราคาปาล์ม พาณิชย์ยันขึ้นแน่-ล้นยางเกิน50บ./กก.

# ต้นราคาปาล์ม พาณิชย์ยันขึ้นแน่-ล้นยางเกิน50บ./กก.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าทางกระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการเร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงพลังงาน จะเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำมันปาล์มดิบ ในการผลิตเป็นไบโอดีเซลจาก 7% หรือปี 7 เป็น 10% ช่วยระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ได้ 6 ล้านลิตรต่อวัน จากปกติ 4 ล้านลิตรต่อวันได้ต่อเนื่อง

ด้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์กล่าวว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ปริมาณสต็อกที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 532,000 ตัน ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ทั้ง 2 กระทรวงร่วมกันลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำการกระตุ้นให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบโดยตรง ในขณะที่กระทรวงพลังงานจะเพิ่มการผลิต น้ำมันไบโอดีเซล จากความต้องการใช้ปกติที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน ให้เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน และเก็บไบโอดีเซล ส่วนที่ผลิตเกินความต้องการไว้ในสต็อกชั่วคราว

ทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า กระทรวงพาณิชย์ สามารถกระตุ้นให้มีการ

ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ 157,000 ตัน และ กระทรวงพลังงาน เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง จากเดิม 4 ล้านลิตรต่อวัน จนถึง 6 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน ทำให้สต็อก Biodiesel เพิ่มสูงขึ้นจาก 92 ล้านลิตร เป็น 109 ล้านลิตร

“จากผลการร่วมมือของทั้ง 2 กระทรวง ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ลดลงจาก 532,000 ตัน ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2560 คงเหลือ 407,000 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 19 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2560 มาเป็น 21 บาทต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกัน ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับขึ้นเช่นกัน จาก 3.37 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ระดับ 4.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นกก.ละ 4.20 บาท” รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์กล่าว

มีรายงานแจ้งว่า ในส่วนการแก้ไขปัญหาหาราคายางพาราตกต่ำนั้น ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งให้หน่วยงานรัฐอุดหนุนยางพาราในตลาด 2 แสนตัน เช่น กระทรวงคมนาคม นำยางพาราไปทำถนนยางพารา ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะช่วยให้ราคาขยับตัวขึ้นไปเกินกว่า

50 บาทต่อกก.ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 47.32 บาทต่อกิโลกรัม

ในวันเดียวกัน นายพลสุ โลหารขุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม การลงนามความร่วมมือโครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวพระราชรัฐ” ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเครือข่าย และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มผลิตภาพให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อฯลฯรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ”

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 600 กลุ่มทั่วประเทศ จำนวน 55,000 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2561 โดยคาดว่าจะสามารถสร้างผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป และ SMEs เกษตรเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 30%



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร - สก๊อปพิเศษ

วันที่: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23654

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 48.26 Ad Value: 41,021

PRValue (x3): 123,063

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือจิสต้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สร้างฐานข้อมูลแผนที่ยาง

# กยท.จับมือจิสต้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สร้างฐานข้อมูลแผนที่ยาง

การยางแห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เดินหน้าโครงการจัดทำแผนที่ และตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูกยางให้เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน ต่อยอดข้อมูลสู่โครงการต่างๆ ในอนาคต

กทม. : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสต้า จัดงานสัมมนา “บริหารจัดการยางพาราด้วย Geo-Intelligence” โดยมี ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.นิคม แหลมศักดิ์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ซึ่งการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบนั้นจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลปริมาณพื้นที่ปลูกยางพาราในภาพรวมเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะออกสู่ตลาด การวางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบยาง และการนำข้อมูลพื้นที่ปลูกยางสู่การ

ต่อยอดในโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศอยู่หลายหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานนั้นมีข้อมูลตัวเลขพื้นที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีวิธีการดำเนินการในการสำรวจพื้นที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นโครงการใช้ดาวเทียมในการสำรวจพื้นที่ปลูกยาง จะเป็นการร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหม และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อการบริหารจัดการในอนาคต

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสต้า เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศจะเข้ามามีส่วนช่วยในการสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศ ด้วยดาวเทียม โดยร่วมกับ กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ปลูกยางจากพื้นที่ตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 จุด กระจายตามสัดส่วนของพื้นที่ปลูกยางพาราในแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้แก่ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า

850 จุด พื้นที่เขตป่าสงวน อ.อ.ป. ส.ป.ก. จำนวนไม่น้อยกว่า 9,300 จุด และพื้นที่อื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 9,850 จุด และมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จำนวน 5 ครั้ง

“การร่วมมือกันระหว่าง กยท. จิสต้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ที่มีความแม่นยำ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสม การตรวจอายุยาง อายุไม่ยาว การคาดการณ์จำนวนผลผลิตซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ของรัฐในการช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพ และส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนในแวดวงยางพาราในอนาคต”



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: สมคิดมั่นใจราคารายางขึ้น50บาท/กก. กฤษฎาโทรจ้อปท.ซื้อยางทำถนนกว่า8หมื่นตัน



เกษตรทั่วไทย

## สมคิดมั่นใจราคารายางขึ้น50บาท/กก. กฤษฎาโทรจ้อปท.ซื้อยางทำถนนกว่า8หมื่นตัน

🕒 13 กุมภาพันธ์ 2561

🕒 35

12 ก.พ.61 ที่โรงแรมรามามาเกนส์ นายสมคิด จาคศิริพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อแนวทางการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญการพัฒนาเกษตรกรเพื่อแก้ไขความยากจน มุ่งเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กว่า 7 พันคน เข้ามาขยายตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ โดยทีมประชารัฐเข้าไป เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนด้วยแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งการทำเกษตรยุคใหม่ ต้องใช้การตลาดนำการผลิตโดยเชื่อว่าราคา ข้าว ยาง ปาล์ม จะดีขึ้นกว่าปีก่อน ขอสถาบันเกษตรกรรอดกเป็นเครื่องมือของกลุมการเมือง ต้องทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเกษตรไทย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีปริมาณผลผลิตที่สมดุลกับตลาดต้องการผ่านองค์กรการเกษตร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์





นายสมคิด กล่าวถึงปัญหาราคายางพาราว่า มันใจราคายางขยับตัวขึ้นไปเกินกว่า 50 บาทต่อกก.ในเดือนนี้ งบประมาณซื้อขายของหน่วยงานต่างกำลังออกมาดูตบประมาณยาง 2 แสนตันตามเป้าหมายการใช้ยางในประเทศ

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง นายธีระชัย แสนแก้ว อธิบดีกรมช.เกษตรฯ และประธานสภาสถาบันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เข้าพบว่าได้มาติดตามการใช้ยางในประเทศ สองแสนตัน ซึ่งที่ผ่านมา กยท.เพิ่งซื้อได้ 3.2 พันตัน รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่ กยท.เปิดประมูลให้เอกชนมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง หรือเงินเซส โดยเห็นตรงกันกับตน ได้ให้ กยท. แก้อัดอวนในระบบปัจจุบันก่อนที่ กยท.เก็บเงินเซสที่ด่านศุลกากร เมื่อรัฐจรั้วไหลก็จะป้องกันได้แน่ นอกจากนี้ สยท.ได้มาบอกว่ายท.มีโรงทำยางแผ่นถึง 6 โรง ในภาคใต้ 3 โรง ภาคอีสาน 3 โรง ควรเข้าไปซื้อน้ำยางจากเกษตรกร มาแปรรูปได้แล้วส่งขาย จะช่วยดูดซับตลาดได้ ซึ่งเรื่องนี้ตนยืนยันว่าเพิ่งรู้ครั้งแรกว่ายท.มีโรงทำยางแผ่น จะเรียกผู้ว่าการยางมาถามว่ามีโรงทำยางแผ่นตั้งหลายแห่ง ทำไมจึงไม่ใช้ประโยชน์ รวมทั้งพ.ร.บ.การยาง ได้ระบุให้มีหน่วยธุรกิจ ตนจะให้ผู้ว่าฯไปดูว่าตั้งเป็นบริษัทลูกในการซื้อขายยางในประเทศและส่งออก

"ขณะนี้ราคายาง 47-48 บาท คาดว่าสัปดาห์หน้าหลังจากเทศกาลตรุษจีน ราคาจะขยับขึ้นกว่าต้นทุนของเกษตรกร เพราะในตลาดกลางเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปริมาณยางลดลงไปมาก จากมีมาตรการจำกัดการส่งออกของประเทศผู้ผลิตยางไตรภาคี รวมถึงการเร่งรัดใช้ยางจากหน่วยงานรัฐ ที่ต้องส่งยอดความต้องการใช้มาภายในเดือนนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี กำชับมา" นายกฤษฎา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้นนายกฤษฎา ได้โทรศัพท์ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทันทีเพื่อให้เร่งรัดการใช้ยางโดยเฉพาะของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากที่แจ้งมา 8 หมื่นตัน นายกฤษฎา กล่าวว่า กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใช้ยางมากที่สุด โดยให้ส่งความต้องการใช้มาโดยเร็วแต่ขณะนี้พบว่ามีความล่าช้าเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะต้องแก้ไขที่ไออาร์ จากเดิมกำหนดถนนซีเมนต์ แอตฟิลท์ มาเป็นคุณสมบัติทำถนน มาใช้ยางพารา เรื่องนี้ตนจะเร่งประสานกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งรัดให้มีการเริ่มรับซื้อยางจาก กยท.ได้เดือน มี.ค.นี้

นายธีระชัย กล่าวว่าปีนี้มีปริมาณผลผลิตยางลดลง ทั้งจากอุทกภัยภาคใต้ ปีคฤตยางในสวนยางของรัฐ 1 แสนไร่ และเกษตรกรกว่า 1 แสนไร่ ที่ไปทำพืชผสมผสาน ราคาน้ำมันโลกก็ขึ้น แต่ทำไมราคายางจึงยังไม่ขึ้น เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไข ต้องหาทางให้พ่อค้าเล็กเอาเปรียบคตราคายางจากเกษตรกร แม้ว่าวันนี้มีพ่อค้าจากจีนมาหาซื้อยางเยอะแต่ก็ไม่ช่วยอะไร ต้องใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง มาป้องกันระบบผูกขาดจากรายใหญ่ รวมทั้งขอให้หน่วยงานในสตอกรัฐกว่าแสนตันที่เป็นตัวกตราคา ควรรับยกยางให้กองทัพ ไปทำประโยชน์เช่นล้อยาง ใช้ภายในกองทัพ เรามาเสนอให้ รัฐมนตรีฯหลายเรื่องให้เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยาง และไม่เห็นด้วยให้เอกชนเก็บเงินเซส เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในอนาคตหากตกไปอยู่มือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นเงินของเกษตรกรสวนยางทุกคน ขอให้ตั้งบริษัทกลาง ซื้อขายยางทำครบวงจร เหมือนบริษัทอ้อยและน้ำตาล ที่จะมาโกหกปริมาณผลผลิตและราคากันไม่ได้" ซื้อขายตามตลาดโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

"สมคิดมั่นใจราคายางขึ้น50บาท/กก. กฤษฎาโทรจ้อปท.ซื้อยางทำถนนกว่า8หมื่นตัน". (12-02-2561).  
แนวหน้า: สืบค้นเมื่อ 13-02-2561, เข้าถึงได้จาก : <http://www.naewna.com/local/320333>